

Doo Holding Group บริจาคหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาลในหูเป่ย์



Doo Holding ร่วมมือกับผู้ผลิตหน้ากากอนามัยและองค์กรไม่แสวงหากำไรทั่วโลก ในการจัดหาและบริจาควัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) เกรดมาตรฐานทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในมณฑลหูเป่ย์

Doo Holding Group Limited กลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริการทางการเงินได้บริจาคอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) เกรดการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในมณฑลหูเป่ย์ เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ด้วยความมุ่งมั่นในการมอบความช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลในหูเป่ย์ที่กำลังพยายามสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา คุณมาร์ก แกรนด์ ซีโอโอของ Doo Holding Group APAC ได้จัดสรรเงินบริจาคมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อนำไปซื้อหน้ากาก N95 จำนวน 30,000 ชิ้น มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในแนวหน้า

นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทต่างก็กำลังเฝ้าติดตามการทำงานของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และตอบสนองความต้องการของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหลาย ซึ่งคุณแกรนด์กล่าวว่า พนักงานทุกระดับของเราได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กันอย่างแข็งขัน ภายใต้ความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

Doo Holding Group กำลังประสานความพยายามกับเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศในการจัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันให้กับโรงพยาบาลในหูเป่ย์ ในขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งโครงการบริจาคขึ้นมา โดยคุณแกรนด์ระบุว่า “เรา

มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลที่อู่ฮั่นและเมืองอื่น ๆ ของหูเป่ย์ เรากำลังประสานงานกับเครือข่ายธุรกิจและเพื่อน ๆ ในต่างประเทศเพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยมามอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในหูเป่ย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้”

เพียงไม่นานหลังจากหูเป่ย์มีการประกาศปิดเมือง Doo Holding นอกจากจะคอยติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังมีการดำเนินการเพื่อปกป้องความเป็นอยู่และความปลอดภัยของพนักงาน โดยหลังจากที่รัฐบาลออกมาประกาศขยายวันหยุดทั่วประเทศ ทางบริษัทก็ได้เลื่อนเวลากลับเข้าทำงานของพนักงานตามที่รัฐบาลกำหนด และจัดแจงให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหากมีความจำเป็น

หลังจากประกาศเลื่อนกำหนดเวลากลับเข้าทำงานแล้ว คุณแกรนด์ยังส่งอีเมลเตือนให้พนักงานใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี

“ผลที่ตามมาจะร้ายแรงมากหากเราไม่ทำอะไร เราต้องมีส่วนร่วมในการมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กับไวรัสโคโรนา”

“ไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพันล้านคนในจีน Doo Holding Group และบริษัทในเครือจึงขอยินยัดเคียงข้างด้วยความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และทุ่มเททำงานร่วมกับพี่น้องชาวจีนเพื่อข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20200313/2748008-1>

คำบรรยายภาพ - Doo Holding Group บริจาคหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นแก่โรงพยาบาลในหูเป่ย์เพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดของโควิด-19